

**รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น**  
**ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**  
**(ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ)**

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ <http://www.dsi.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย [www.lawamendment.go.th](http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

**๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น**

กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ <http://www.dsi.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย [www.lawamendment.go.th](http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

**๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง**

รับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน ๑ ครั้ง กำหนดระยะเวลารับฟัง ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย จำนวน ๑ ครั้ง กำหนดระยะเวลารับฟัง ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

**๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น**

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

**๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น**

ประเด็นการพิจารณาแก้ไขยกเลิกบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณาที่เรื่องพันธกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงไปถึงการดำเนินงานในลักษณะสหวิชาชีพ การทำให้คดีพิเศษมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกับงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการอำนวยความสะดวกในคดีอาญาอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงเสนอปรับปรุงแก้ไขในส่วนของกฎหมายที่มีการยกเลิกไปแล้วหรือเปลี่ยนไปจากเดิม

### ๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

การรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย พบว่าเรื่องการแก้ไขยกเลิกบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ไม่มีผู้แสดงความความคิดเห็นคัดค้าน อีกทั้งได้นำเรื่องการแก้ไขยกเลิกบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๒๐ เสียง ให้ความเห็นชอบในการเสนอปรับลดกฎหมายออกจากความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามเสนอ และคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเลิกคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ รวม ๑๓ คดีความผิด

### ๖. คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาทบทวนภารกิจและอำนาจหน้าที่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ได้กำหนดคดีพิเศษในความรับผิดชอบไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติจำนวน ๒๒ กฎหมาย เห็นควรที่จะต้องปรับลดกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติออกไปจำนวน ๑๓ กฎหมาย คงเหลือไว้ ๙ กฎหมาย โดยไม่มีคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความเห็นคัดค้าน

### ๗. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

เนื่องจากความเห็นที่ได้รับจากการสอบถามจากภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐไม่มีความคิดเห็นคัดค้านเรื่องการแก้ไขยกเลิกบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ จึงเป็นไปตามความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษและความคิดเห็นของคณะกรรมการคดีพิเศษ